

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 1221 FPT- FCC

V/v: Thông báo kết quả kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
TẬP ĐOÀN FPT QUÝ 1 NĂM 2013**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2013 như sau:

Kết thúc quý 1, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 5.682 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch quý 1, lợi nhuận trước thuế đạt 574 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch quý 1. Lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 358 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch đề ra cho quý 1. Các mảng dịch vụ và phần mềm của tập đoàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, mảng xuất khẩu phần mềm tăng trưởng tới 46% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh quý 1 là mùa thấp điểm đối với ngành công nghệ thông tin.

Hoạt động nổi bật quý 1 – 2013

FPT thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar

HĐQT FPT vừa thông qua phương án mở Văn phòng Đại diện FPT tại Myanmar và bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng Sáng lập, làm Trưởng Văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện FPT tại Myanmar dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 4 năm nay.

Văn phòng Đại diện tại Myanmar (Tên tiếng Anh: FPT Representative Office in Myanmar) sẽ đại diện tập đoàn thiết lập quan hệ với chính phủ, bộ ngành và các hiệp hội ICT, khách hàng có nhu cầu ứng dụng CNTT tại quốc gia này.

Đơn vị cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu, mở rộng hoạt động phân phối, mở chuỗi cửa hàng; Xây dựng đội ngũ lập trình viên và tạo điều kiện cho khách hàng của FPT, đặc biệt là khách hàng Nhật, có nhu cầu phát triển phần mềm tại Myanmar. Văn phòng cũng nghiên cứu cơ hội cho các mảng tích hợp hệ thống, xây dựng chính phủ điện tử, banking, Internet, giáo dục...

FPT giành 9 giải Sao Khuê 2013

Mùa Sao Khuê thứ 10 (2003-2013) đã ghi nhận kết quả vượt bậc của FPT khi giành 9 giải thưởng, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu. Năm 2012, 8 sản phẩm, dịch vụ của FPT đã được "gắn sao". FPT Telecom là đơn vị có thành tích tốt nhất khi có 6 sản phẩm, dịch vụ đoạt giải. Năm nay, hai dịch vụ của ĐH FPT là Đơn vị đào tạo CNTT hệ chính quy và Đơn vị đào tạo CNTT hệ phi chính quy, tiếp tục giành giải.



Sản phẩm của FPT IS giành giải Sao Khuê lần này là FPT.ePOS. Đây là giải pháp tổng thể về quản lý chuỗi cung ứng bán hàng và hỗ trợ marketing cho doanh nghiệp viễn thông, thuộc nhóm Phần mềm và giải pháp chuyên ngành viễn thông và ứng dụng 3G.

Chương trình xếp hạng và công nhận danh hiệu Sao Khuê là hoạt động thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm chọn lựa, đánh giá, xếp hạng các sản phẩm, dịch vụ tốt và ưu việt nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.

Trong lĩnh vực Phần mềm

FPT Software được Microsoft công nhận năng lực vàng về Mobility

Từ tháng 1/2013, FPT Software đã chính thức được Microsoft công nhận Năng lực Vàng về Mobility (Mobility Gold Competency). Đây là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong mối quan hệ lâu dài giữa FPT Software và Microsoft, thể hiện quyết tâm của FPT Software trong việc đưa các sản phẩm, giải pháp và công nghệ của Microsoft đến với khách hàng của mình.

Với Mobility Gold Competency, FPT Software sẽ được nhận nhiều hỗ trợ từ Microsoft như được tư vấn công nghệ, giải pháp cũng như tài chính để thực hiện các dự án Pilot cho khách hàng; FPT Software sẽ có thể truy cập hệ thống tài liệu hỗ trợ về bán hàng, công nghệ... trực tiếp từ Microsoft.

Hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản dự “Vietnam IT Day in Japan”

Chiều 26/2, Ngày CNTT Việt Nam tại Nhật Bản 2013 (Vietnam IT Day in Japan 2013) đã diễn ra tại Tokyo, với sự tham dự của trên 150 doanh nghiệp Nhật Bản và 10 doanh nghiệp thuộc VINASA, trong đó có các tên tuổi lớn như: NTT, Canon, Panasonic, Toshiba, Sumitomo... Chương trình do FPT, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cùng Tạp chí Nikkei Computer (Tạp chí hàng đầu về CNTT tại Nhật Bản) đồng phối hợp tổ chức.

FPT Software lập liên doanh BPO đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 12/3, Công ty Cổ phần AGREX (trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản) thuộc Tập đoàn IT Holdings (ITHD) và FPT Software vừa công bố thành lập F-AGREX - Liên doanh BPO đầu tiên tại Đông Nam Á. Liên doanh này được thành lập với mục đích triển khai các dịch vụ gia công quy trình Doanh nghiệp toàn cầu (Global BPO).

F-AGREX sẽ tận dụng thế mạnh của AGREX trong gần 50 năm triển khai dịch vụ BPO và kinh nghiệm của FPT Software trong việc quản lý các dự án phần mềm quy mô lớn và mô hình làm việc với các đối tác lớn của Nhật Bản trong 15 năm qua để triển khai dịch vụ BPO chất lượng cao, giá thành cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản. Trong tương lai, F-AGREX sẽ xem xét khả năng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ BPO cho các thị trường đầy tiềm năng khác như Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

FPT Software khai trương Trung tâm R&D tại Mỹ

Ngày 13/3, FPT Software khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và phát triển tại Silicon Valley, California, Mỹ. Việc FPT Software thành lập Trung tâm R&D tại Mỹ giúp FPT Software có cơ hội tiến gần hơn với giới công nghệ thế giới, nắm bắt, cập nhật chính xác về sự phát triển công nghệ toàn cầu nhằm tăng cường năng lực công nghệ và tăng lợi thế cạnh tranh.

FPT Software kỳ vọng trung tâm sẽ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm công nghệ tập trung vào các công nghệ mới như điện toán di động (Mobility), điện toán đám mây (Cloud computing), dữ liệu lớn (Big data) đồng thời cung cấp dịch vụ R&D cho khách hàng.

Trong lĩnh vực Viễn thông

FPT Telecom trong top 10 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được hài lòng

Theo kết quả bình chọn Doanh nghiệp Dịch vụ được hài lòng nhất 2013 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố, FPT Telecom được người tiêu dùng bình chọn là 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thông – Truyền hình.

Năm 2012, FPT Telecom có những tăng trưởng ấn tượng với số lượng khách hàng phát triển mới tăng gấp 3 lần năm 2011, doanh số đạt 2.750 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 691 tỷ đồng, tăng trưởng 26%, mở thêm 10 chi nhánh mới, nâng tổng số tỉnh thành có mặt lên 46.

Năm 2012, FPT Telecom đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tuyến trục Bắc – Nam đầu tiên của mình có tốc độ thiết kế 4 terabit/giây với tổng độ dài các tuyến cáp liên tỉnh đạt 4.000 km đi qua 30 tỉnh thành. FPT Telecom đã chủ động được hạ tầng và có đủ lực để tham gia các cuộc chơi lớn hơn. Băng thông quốc tế tiếp tục được nâng cấp, với dung lượng tăng gấp 2,3 lần năm 2011.

Fshare mở rộng thanh toán qua thẻ cào và tin nhắn

Từ ngày 1/2, Fshare.vn mở rộng hình thức nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào VinaPhone và Viettel. Đồng thời, Fshare.vn cũng triển khai thêm đầu số nhắn tin mua gói VIP 8777, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi mua gói VIP 3 ngày. Việc mở rộng phương thức nạp tiền với hai loại thẻ cào này giúp khách hàng dễ dàng mua các gói VIP Fshare.vn.

FPT Telecom được UBND TP HCM khen thưởng

Ngày 16/03, FPT Telecom nhận bằng khen của UBND TP HCM trong ngành CNTT-VT năm 2013 do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức. Trong năm 2012, FPT Telecom đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, hơn 30% so với cùng kỳ. Đơn vị cũng xuất sắc giành được các giải thưởng lớn như giải Sao Khuê 2012, Huy chương vàng Đơn vị Viễn thông, Internet 2012, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đạt chỉ tiêu chất lượng đo lường ADSL 2012. Năm qua, dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp của FPT Telecom cũng đã được người tiêu dùng bình chọn dịch vụ được hài lòng nhất.

Trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống

Triển khai FPT.iHRP cho Tập đoàn Thành Thành Công và 17 công ty thành viên

Ngày 16/01/2013, Tập đoàn Thành Thành Công đã tổ chức buổi lễ “Giới thiệu dự án Ứng dụng Phần mềm quản trị nhân sự FPT.iHRP” trước toàn thể các cán bộ nhân sự của 17 công ty thành viên của tập đoàn, nhằm giới thiệu sơ lược về phần mềm quản lý nhân sự này cũng như giải đáp mọi thắc mắc của các cán bộ nhân sự trong tập đoàn về việc triển khai dự án.

Trước đó Tập đoàn Thành Thành Công và FPT IS đã ký hợp đồng khung về việc ứng dụng chương trình quản lý tổng thể nguồn nhân lực FPT.iHRP ở quy mô toàn bộ các công ty con và đơn vị của tập đoàn, thời gian triển khai trong vòng 2 năm 2013 - 2014.

FPT IS thắng thầu đầu năm hơn 200 tỷ đồng

Ngày 20/02/2013, tại trụ sở mới đặt tại tầng 22 tòa nhà Keangnam (Hà Nội), FPT IS đã nhận được thông báo thắng các gói thầu có tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, FPT IS đã trúng các gói thầu: “Hệ thống máy chủ và phần mềm hệ thống cho hệ thống thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VBA)” do FPT IS Bank thực hiện; “Mua sắm thiết bị CNTT và dịch vụ triển khai thiết bị CNTT ngành thuế” và gói thầu “Mua sắm và triển khai lắp đặt trang thiết bị CNTT cho các đơn vị Hải quan phía Bắc” cho Tổng cục Hải quan do FPT IS FSE triển khai.

FPT IS ký hợp đồng với Lào

Tháng 2/2013, FPT IS vừa ký hợp đồng đầu tiên với khách hàng ETL Public Lào, một trong ba nhà cung cấp Dịch vụ Viễn thông lớn nhất tại đất nước Triệu Voi.

FPT IS TES (Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông và Dịch vụ công FPT - thuộc FPT IS, sẽ triển khai hệ thống Payment Gateway cho ETL trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Hệ thống phần mềm này sẽ cho phép các đối tác thanh toán (như ngân hàng) có thể dễ dàng kết nối tới hệ thống core của ETL để thực hiện việc thanh toán.

Việc ký được hợp đồng này đánh dấu sự có mặt của FPT IS tại 3/4 công ty cung cấp Dịch vụ Viễn thông tại Lào, góp phần nâng cao hình ảnh của công ty trong lĩnh vực viễn thông tại thị trường Lào nói riêng và toàn cầu hóa nói chung.

Tăng cường ứng dụng CNTT giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Ngày 19/03, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Cơ quan Hợp tác và Phát triển Luxembourg và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã khai trương Hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán (MSS) trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Hệ thống MSS tập trung vào việc giám sát giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán của HSX (Ho Chi Minh Stock Exchange – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM), HNX (Hanoi Stock Exchange – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và UPCOM (thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết).

Khởi động FPT.eHospital tại bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 27/3, tại văn phòng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, đã diễn ra lễ khởi động dự án “Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện Chợ Rẫy” do FPT IS triển khai.

Đây là dự án lớn so với các dự án mà FPT IS đã triển khai trước đó, dự án được chia thành 3 giai đoạn. Với trị giá hơn 25 tỷ đồng, gói thầu này đã xác lập kỷ lục mới về giá trị cho sản phẩm FPT.eHospital, phá vỡ kỷ lục của gói thầu Bệnh viện Ung thư TP Đà Nẵng (17,3 tỷ đồng) và Bệnh viện Quốc tế Thành Đô (10 tỷ đồng) đạt được trong năm 2012.

Đại Đồng Tiến tăng năng lực cạnh tranh nhờ hệ thống SAP ERP

Ngày 29/03, tại KS InterContinental (TP HCM) đã diễn ra “Lễ công bố Đại Đồng Tiến hoàn tất ứng dụng giải pháp SAP ERP vào quản lý” giữa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến. Dự án được FPT IS triển khai trong 08 tháng, từ tháng 06/2012 đến tháng 01/2013, áp dụng cho văn phòng công ty cổ phần Đại Đồng Tiến và nhà máy Bình Tân thuộc công ty.

Với việc đưa dự án SAP ERP vào hoạt động, Đại Đồng Tiến hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp cung cấp thông tin đồng nhất, minh bạch về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh... Đồng thời, dự án này sẽ cải tiến quy trình tác nghiệp, giúp Đại Đồng Tiến giảm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.

Petrolimex ứng dụng thành công ERP theo chuẩn quốc tế

Ngày 16/4, Petrolimex và FPT đã tổng kết triển khai hệ thống Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Giải pháp ERP của Petrolimex là một giải pháp quản lý tổng thể trên máy tính bao gồm các hoạt động quản lý mua hàng, bán hàng, quản lý kho bãi chứa, dữ liệu hàng hóa, hoạt động kế toán, tài chính...

Với tổng vốn đầu tư khoảng 12 triệu USD, gói giải pháp này được xây dựng trong vòng ba năm bởi Tập đoàn FPT. Khi áp dụng ERP, lãnh đạo doanh nghiệp có thể khai thác thông tin, dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi để điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp; chủ động phát hiện các lỗi để khắc phục kịp thời; rút ngắn được thời gian lập báo cáo tài chính khi các số liệu như doanh thu, tồn kho, giá vốn... đều được cập nhật gần như tức thời và thống nhất trên hệ thống toàn quốc. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình chuẩn hóa hoạt động để tái cấu trúc sau cổ phần hóa.

Trong lĩnh vực Nội dung số

FPT Online và Tienphong Bank liên kết sản phẩm

Ngày 28/1, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhong Bank) và Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về cung cấp sản phẩm là thế mạnh của hai bên. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện nhằm xây dựng, triển khai, cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên kết Tài chính Ngân hàng - Công nghệ Trực tuyến và bán chéo sản phẩm.

TienPhong Bank và FPT Online thống nhất xây dựng giải pháp thanh toán dịch vụ trực tuyến qua kênh ngân hàng điện tử - Internet/Mobile Banking, tại quầy, ATM, đại lý của hai bên; kết nối cho phép khách hàng sử dụng tài khoản TienPhong Bank nạp, rút tiền vào tài khoản Senpay.vn.

Trong lĩnh vực Bán lẻ

Trải nghiệm cuộc sống thông minh cùng FPT Tablet thế hệ III

Ngày 31/01/2013, Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT (FPT Technology Products) đã chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm máy tính bảng FPT Tablet thế hệ III với nhiều ưu điểm vượt trội nhằm tô điểm thêm cho bức tranh công nghệ đầy màu sắc của máy tính bảng thương hiệu Việt 2013.

Điểm nổi bật của FPT Tablet III chính là một thế giới giải trí với đầy đủ các kết nối: 3G, Wi-Fi chuẩn, định vị dẫn đường GPS, cùng các dịch vụ giải trí: game, ứng dụng, nhạc với kho ứng dụng Google Play hay Kho ứng dụng Việt F-store.

FPT Tablet III chạy trên hệ điều hành Android 4.0.4 phiên bản mới nhất, có bộ vi xử lý Qualcomm Dual-core 1.2 GHz mạnh mẽ, RAM 512 MB và ROM lên đến 4 GB. Người dùng có thể tăng thêm dung lượng bộ nhớ lên tới 32GB khi sử dụng khe cắm thẻ nhớ của máy.

FPT Retail tiếp tục mở rộng vùng phủ

Trong 4 tháng đầu năm 2013, FPT Retail tiếp tục mở rộng vùng phủ đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Số lượng cửa hàng của FPT Shop đã vượt qua con số 64 cửa hàng trên tổng số 30 tỉnh thành. Theo đó, FPT Retail chính thức khai trương FPT Shop tại Hà Nội, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Ninh Bình... Hầu hết các sự kiện khai trương FPT

Shop đều thu hút đông đảo người dân tham quan và mua hàng. Với việc liên tục mở rộng số lượng cửa hàng, FPT Retail tiếp tục nhắm đến mục tiêu tạo sự thuận tiện và hài lòng nhất cho khách hàng khi mua sắm.

FPT bán điện thoại HTC full HD đầu tiên tại Việt Nam

Từ ngày 18/2, tín đồ của hãng công nghệ Đài Loan có thể trải nghiệm và mua sản phẩm HTC Butterfly tại Hệ thống bán lẻ FPT Shop (Thuộc FPT Retail) trên toàn quốc với mức giá 16.991.000 đồng. HTC Butterfly còn có tên khác là HTC Deluxe, là điện thoại màn hình full HD đầu tiên của HTC được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

HTC Butterfly chạy hệ điều hành Android 4.1 với giao diện Sense 4 mới. Máy dùng chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB. Smartphone này sở hữu hai chiếc camera trước và sau với độ phân giải lần lượt là 8 MP và 2.1 MP. HTC Butterfly hỗ trợ kết nối 3G, 4G LTE, trong điều kiện lý tưởng có thể đạt tới 50Mbps.

FPT trình làng điện thoại chip lõi tứ đầu tiên

Ngày 18/3, chiếc smartphone đầu tiên của FPT tại Việt Nam sử dụng chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon MSM8225Q được Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT (FTP) chính thức giới thiệu tại Hà Nội. Mặc dù có thiết kế mảnh mai nhưng FPT IV lại sở hữu phần cứng khá mạnh mẽ với vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 1,2 GHz, Ram 1GB, Rom 4 GB, màn hình cảm ứng đa điểm rộng 4,5 inch với chất lượng qHD. Sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean có khả năng xử lý nhiều ứng dụng và trình duyệt mượt mà.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng của những người yêu thích công nghệ, FPT IV sở hữu nhiều tính năng giải trí chất lượng cao như xem phim HD, chơi game 3D, quay phim chụp ảnh 5 MP, với đầy đủ kết nối như WiFi chuẩn N, 3G, GPS, mạng xã hội...

Khai trương F.Studio Tràng Tiền Plaza

Ngày 6/4, FPT Retail đã chính thức ra mắt cửa hàng chính hãng thứ 2 của Apple tại Hà Nội tại lô 409 tầng 4, Trung tâm thương mại Tràng Tiền (số 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, FPT Retail đã nâng số cửa hàng đại lý chính hãng của Apple trong toàn hệ thống lên con số 6 (4 cửa hàng F.Studio, 2 cửa hàng F.Store tại Hà Nội và TP HCM). Trong ngày khai trương F.Studio Tràng Tiền Plaza, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn: được dán màn hình miễn phí cho tất cả điện thoại máy tính bảng Apple, được cài đặt bộ phần mềm trị giá 8.000.000 đồng kèm một móc gắn chìa khóa sang trọng. Ngoài ra, những khách tham quan và mua hàng may mắn sẽ có cơ hội trúng thưởng một chiếc iPad Mini 16 GB và 3 chiếc iPod Shuff. Trong thời gian khai trương, các sản phẩm như Macbook Air, Macbook Pro giảm 3 triệu đồng và các mặt hàng phụ kiện giảm tới 49%.

Trong lĩnh vực Giáo dục

Đại học FPT tổ chức Hội nghị tuyển sinh quốc tế

Trong 3 ngày, từ 22 đến 24/2/2013, lần đầu tiên ĐH FPT đã tổ chức Hội nghị Tuyển sinh Quốc tế, quy tụ các đại lý tuyển sinh đến từ 8 quốc gia trên thế giới như: Nigeria, Ghana, Nhật Bản, Philippines, Anh, Uzbekistan, Thái Lan và Trung Quốc. Mục tiêu của hội nghị là nỗ lực góp phần thúc đẩy tư duy toàn cầu hóa và xuất khẩu giáo dục của ĐH FPT nói riêng và của Việt Nam nói chung. Theo đó, các đại lý tuyển sinh quốc tế đã có cơ hội tìm hiểu nhiều thông tin về ĐH FPT và nền giáo dục Việt Nam để giới thiệu với sinh viên trên toàn thế giới.

Đại học FPT mở hệ phổ thông trung học nội trú

Tháng 3/2013, UBND TP.Hà Nội ký quyết định cho phép thành lập trường THPT FPT do Tập đoàn FPT và ĐH FPT đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Trường THPT FPT hoạt động theo mô hình trường nội trú quốc tế. Trong đó, học sinh học tập, sinh hoạt từ thứ Hai đến hết thứ Sáu hằng tuần ở một môi trường học tập và rèn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung và khép kín..

Theo đó, chương trình đào tạo tại trường THPT FPT được xây dựng với những điểm nổi bật như: Định hướng giáo dục quốc tế; Tăng cường tiếng Anh và Công nghệ thông tin. Ngoài kiến thức phổ thông nền tảng còn có những nội dung giúp cho học sinh hướng tới các chương trình giáo dục đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam như tại ĐH FPT hoặc đi du học.

Đại học FPT hợp tác cùng VCCI dạy khởi nghiệp cho sinh viên

Trong tháng 4, Trường Đại học FPT và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI đã cùng ký kết thoả thuận hợp tác trong việc triển khai chương trình đào tạo môn Khởi nghiệp – Start Your Bussiness (SYB) dành cho sinh viên FPT với giáo trình do VCCI biên soạn. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 5/2013.

Khởi nghiệp là bộ môn được Trường Đại học FPT đưa vào chương trình đào tạo ngay từ ngày đầu thành lập với mong muốn đem đến cho sinh viên những kiến thức căn bản về doanh nghiệp, về khởi sự doanh nghiệp, đây sẽ là những kiến thức nền tảng giúp sinh viên lập nghiệp thành công trong tương lai. Thực tế, những năm qua, sinh viên Đại học FPT tốt nghiệp luôn được tập đoàn FPT và các doanh nghiệp chào đón, đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Đặc biệt, có nhiều sinh viên FPT đã thành lập và điều hành công ty, doanh nghiệp của riêng mình, ở những quy mô khác nhau.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU